



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๗๙๘๕

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่มีประเด็นเกี่ยวข้อง และอาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวกัญต์กนิษฐ ตั้งวงษ์เลิศ)  
ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์  
 ประจำวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

ประเด็น	ที่มา/URL	จำนวน	ความคิดเห็น
<p>๑. ข้อวิจารณ์กรณี พ.ร.บ.พีชกระท่อม มีผลบังคับใช้แล้ว ห้ามขายเด็กอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ฝ่าฝืนมีโทษปรับ</p>	<p>www.facebook.com/ThairathTV  <a href="https://www.facebook.com/๗๐๙๔๒๕๖๔๕๗๕๗๕๗๖๕/posts/๕๙๖๔๖๘๕๒๓๐๒๓๑๙๕๔">https://www.facebook.com/๗๐๙๔๒๕๖๔๕๗๕๗๖๕/posts/๕๙๖๔๖๘๕๒๓๐๒๓๑๙๕๔</a></p>	<p>๘,๑๑๑ likes                      ๑,๔๐๗ shares                      ๑,๑๘๐ comments                      ๑๐,๖๙๘ engage count</p>	<p>- ร้อยละ ๘๔.๗๕ ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุพระราชบัญญัติพีชกระท่อม พ.ศ.๒๕๖๕ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ส.ค.๖๕ ขอให้ประชาชนศึกษากฎหมาย เพื่อให้การใช้พีชกระท่อมเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งทางการแพทย์และทางเศรษฐกิจ โดยไม่เสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายนั้น ตั้งข้อสังเกตเหตุใดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ประชาชนปลูกพีชกระท่อมแล้วมาออกกฎหมายควบคุมในภายหลัง ซึ่งสร้างความสับสนให้ประชาชนรวมทั้งการออกกฎหมายควบคุมดังกล่าวเป็นการเอื้อผลประโยชน์ให้นายทุนมากกว่าประโยชน์ของประชาชน และการออกข้อบังคับใช้ตามกฎหมายยังคงคลุมเครือเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เรียกปรับประโยชน์หรือไม่ ขณะที่การใช้ภาษากฎหมายทำให้ประชาชนเข้าใจได้ยาก จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสรุปความชัดเจนและใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายเกี่ยวกับการอนุญาตปลูกพีชกระท่อมไว้ที่บ้านและการจำหน่าย เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>- ร้อยละ ๑๕.๒๕ ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่าการอนุญาตให้ใช้พีชกระท่อมอย่างถูกกฎหมายส่งผลเสียด้านลบในหลายด้าน เช่น สุขภาพ สังคมมากกว่าเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และรู้สึกกังวลประเทศไทยอาจจะกลายเป็นแหล่งรวมสารเสพติด โดยขอให้แก้ไขกฎหมายให้ใช้พีชกระท่อมเฉพาะผู้ที่มีความรู้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกกฎหมายควบคุมล่าช้าเกินไป เนื่องจากหลังประกาศให้พีชกระท่อมไม่ใช่สารเสพติด ทำให้ประชาชนปลูกพีชกระท่อมจำนวนมากและสามารถหาได้ง่ายมากขึ้น อาจทำให้เด็กนักเรียนและเยาวชนเข้าถึงพีชกระท่อมได้โดยง่ายและติดสารเสพติดของพีชกระท่อมเพิ่มขึ้น จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาวิธีป้องกันการเข้าถึงและการใช้พีชกระท่อมในเด็กนักเรียนและเยาวชนอย่างเคร่งครัด</p>

ประเด็น	ที่มา/URL	จำนวน	ความคิดเห็น
<p><b>ข้อเสนอแนะ</b> สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักการศึกษา สำนักเทคนิค สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินการควบคุมและเฝ้าระวังการใช้กัญชา กัญชง กระท่อม และสารเสพติดชนิดต่าง ๆ ในสถานศึกษาของ กทม. และแนวทางการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ของ กทม. รวมทั้งการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงอันตรายและพิษภัยของกัญชา กัญชง และใบกระท่อม ตลอดจนมาตรการป้องกันการใช้ หรือการขายพืชกระท่อม หรืออาหารที่มีใบกระท่อมเป็นวัตถุดิบในสถานศึกษาของ กทม. และบริเวณโดยรอบ เพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งอาจได้รับอันตรายจากการบริโภคใบกระท่อม</p>			
<p>๒. ข้อวิจารณ์กรณี ไทยพบผู้ป่วยฝีดาษลิง รายที่ ๗ อาศัยอยู่ใน กรุงเทพฯ</p>	<p>www.facebook.com/สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว https://www.facebook.com/๓๒๘๓๑๕๓๔๘๖๕๕๔๑๑/posts/๖๖๐๓๔๑๗๐๕๔๕๒๗๗๒</p>	<p>๙,๘๒๒ likes ๓๓๐ shares ๒๖๑ comments ๑๐,๔๑๓ engage count</p>	<p>- ร้อยละ ๙๖.๙๐ ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุได้รับรายงานจากสถาบันบำราศนราดูรพบผู้ป่วยยืนยันโรคฝีดาษวานร รายที่ ๗ เป็นเพศหญิง อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ นั้น รู้สึกกังวลโรคฝีดาษวานรอาจแพร่ระบาดและพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น เนื่องจากแพร่ระบาดลักษณะเดียวกับโรค HIV หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีมาตรการควบคุมและป้องกันอย่างเข้มงวด ขณะที่การเฝ้าระวังเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะสามารถป้องกันการแพร่ระบาดได้ นอกจากนี้ ตั้งข้อสังเกตผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับชาวต่างประเทศ และในพื้นที่กรุงเทพฯ พบหญิงขายบริการตามแหล่งท่องเที่ยว เช่น ถนนสุขุมวิท ซอย ๓ ถนนวิฑู เป็นต้น จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความรู้ความเข้าใจและวิธีป้องกันให้หญิงขายบริการ รวมทั้งการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและคนไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงอย่างเข้มงวด</p> <p>- ร้อยละ ๓.๑๐ ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตผู้ติดเชื้อโรคฝีดาษวานรส่วนใหญ่ รวมถึงผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เริ่มมีอาการแล้วไม่รีบไปรักษา เนื่องจากรู้สึกอับอายและขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาหรือไม่ ส่งผลให้พบการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นและอาจมีผู้ติดเชื้อมากกว่าที่รายงานหรือไม่</p>
<p><b>ข้อเสนอแนะ</b> สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิงในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งแนวทางส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับลักษณะอาการ ลักษณะการแพร่เชื้อ รวมถึงวิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคฝีดาษลิง เพื่อลดความวิตกกังวลของประชาชนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันโรค</p>			

ประเด็น	ที่มา/URL	จำนวน	ความคิดเห็น
<p>๓. ข้อสังเกตกรณี สธ.กำชับเฝ้าระวัง โรคไข้หวัดมะเขือเทศ</p>	<p>www.facebook.com/สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว https://www.facebook.com/sorayuth๙๑๑๕/posts/pfbidoo๙rSxfSRzS TJDCnfm๖LbiepqhLQ mwUvjQMKJZdUAMeh WgBrEihnoCWvhgkgVD ๘Nul</p> <p>www.facebook.com/เรื่องเล่าเช้านี้ https://www.facebook.com/MorningNewsTV๗/posts/pfbid๑๒NcqwygLSu NTiuUm๔KQc๓MqDjL๒ amXwHaH๓Rm๖EtagCP mgTZ๕tJd๖SbBQAZpss๑l</p>	<p>๕,๔๙๐ likes ๓๕๔ shares ๓๖๘ comments ๖,๒๑๒ engage count</p> <p>๔,๐๘๕ likes ๔๕๔ shares ๒๘๗ comments ๔,๘๒๖ engage count</p>	<p>- ร้อยละ ๙๗.๘๓ ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่ากรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุขมอบหมายให้กรมควบคุมโรคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดมะเขือเทศ (Tomato Flu) แม้จะยังไม่มียางานการพบผู้ป่วยในไทย หลังประเทศอินเดียพบผู้ป่วยเป็นเด็กเล็กต่ำกว่า ๕ ปี ประมาณ ๑๐๐ ราย อาการไม่รุนแรง นั้น รู้สึกกังวลอาการของโรคไข้หวัดมะเขือเทศอาจจะรุนแรง เหมือนโรคอื่น ๆ และเชื่อว่าอาจเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทยในเวลาไม่นาน เนื่องจากไม่มั่นใจมาตรการป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งการคัดกรองนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเหมือนการแพร่ระบาดโควิด 19 ที่ผ่านมาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถควบคุมได้</p> <p>- ร้อยละ ๒.๑๗ ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตโรคที่มีความรุนแรงมากจะพบการแพร่ระบาดน้อย ส่วนโรคที่มีอาการรุนแรงไม่มากจะพบการแพร่ระบาดมาก นอกจากนี้ เห็นว่าโรคไข้หวัดมะเขือเทศไม่ได้ติดต่อกันง่าย อย่างไรก็ตาม อาการของโรคจะรุนแรงหรือไม่ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการของโรคให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อจะได้ระมัดระวังและป้องกันตนเอง</p> <p>- ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้แสดงความคิดเห็น รู้สึกไม่มั่นใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดมะเขือเทศได้ รวมทั้งตั้งข้อสังเกตโรคไข้หวัดมะเขือเทศอาการไม่รุนแรงจริงหรือไม่ เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลทางวิชาการยืนยัน</p>

**ข้อเสนอแนะ** สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักการศึกษา สำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ การประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการติดตามสถานการณ์โรคไข้หวัดมะเขือเทศ (Tomato Flu) อย่างใกล้ชิด และการเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลสังกัด กทม. ในการดูแลรักษาเด็กที่ป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก รวมทั้งมาตรการเชิงรุกในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดในโรงเรียนสังกัด กทม. และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กทม. ตลอดจน การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กเล็ก เกี่ยวกับวิธีดูแลรักษาสุขภาพ/สุขอนามัยของบุตรหลาน ให้ปลอดภัยจากโรคมือ เท้า ปาก และโรคติดต่อต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน